



รอบรู้การศึกษา

edusiamrath@gmail.com

ความสำเร็จอีกก้าวของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ล่าสุด ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 4 ของประเทศไทย และอันดับ 126 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking 2011 โดย University of Indonesia หรือ UI ภายใต้วัดชีวิตที่เห็นเด่นชัด คือโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์พลังงานการรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย การจัดการของเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

“เราปรับโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ



พศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต

เชี่ยวชาญ...ม.มหาสารคาม



พศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยถึงการได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ชัดเจน (Green University) โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ UI ใน 5



การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกหญ้าและต้นไม้ให้เชี่ยวชาญ จัดรกรางประหยัดพลังงาน มาบริการบุคลากร และนิสิต ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดี และจะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน จนเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม”

อธิการบดี กล่าวและว่า สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว นั้นเป็นผลจากหลายประเด็นประกอบกัน ทั้งข้อมูลที่ส่งไป เรื่องนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมทั้งนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาอย่าง

สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2011 ทั้งสิ้น 178 แห่ง จาก 47 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) ประเทศอังกฤษ ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของโลก

และนอกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วยังมีมหาวิทยาลัยของไทย อีก 5 แห่ง ได้รับรางวัลเช่นกัน ได้แก่ อันดับ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 47 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 141 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอันดับ 151 มหาวิทยาลัยบูรพา

ต่อเนื่อง จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้อย่างดี และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความร่วมมือร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ที่มีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังทำให้ได้รับรางวัลซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกคนอีกด้วย